

Họ Tên:	Christine Kalmbach
Tên Vợ/Chồng (nếu có):	Stephen Kalmbach
Số con cái (nếu có) – bao gồm họ tên, tuổi, trường học hiện nay và nếu thích hợp, năm tốt nghiệp/tên trường trung học phổ thông:	3 con; Kelly, Khóa Tốt Nghiệp Năm 2006, THPT Langham Creek, Keith, Khóa Tốt Nghiệp Năm 2016, Học tại nhà, Clay, Khóa Tốt Nghiệp Năm 2018, THPT Cypress Falls
Nghề Nghiệp và Công Ty:	Nhà môi giới bất động sản - Tự doanh
Phòng/Ban:	Hearthstone
Số năm đã sống trong phạm vi CFISD:	42
Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD? :	Năm 1978, mẹ tôi và dượng tôi đã mua nhà mới tại Cy-Fair ISD nhờ vào khoản vay từ VA! Tôi đã học trường Arnold MS và tốt nghiệp trường Trung Học Phổ Thông Cy-Fair! Tôi vẫn ở lại khu này và năm 1996, khi vợ chồng tôi quyết định mua căn nhà đầu tiên, chúng tôi đã chọn Copperfield và Cy-Fair ISD! Với vai trò là một học sinh và phụ huynh, tôi cảm thấy Cy-Fair mang lại nền giáo dục vững chắc và học sinh có nhiều cơ hội để trở nên ưu tú trong học khu!
Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không?:	Có
(Các) trường học nào?:	Tình Nguyên Viên Toàn Cầu và Cố Vấn (đang chờ được phân công), Hỗ Trợ Đi Xe Buýt - Trường tiểu học Lowery
Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)? :	

Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh học khu, quan hệ đối tác kinh doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.:

2023-nay/1992-2018 Cy-Fair ISD-Phụ huynh tình nguyện tại các Trường Tiểu Học Metcalf, Fiest, Lowery, Holmsley, THCS Aragon, THPT Langham Creek & Cypress Falls - Tình nguyện viên toàn cầu tại Trường Tiểu Học Tipps & Lowery - Hỗ Trợ Đi Xe Buýt & Cố Vấn. Từng là Tình nguyện viên PTO, Gây quỹ, Đào tạo, Điều phối, bao gồm các hoạt động ở cấp lớp; Ngày Thuộc Địa, Bí Ẩn Vùng Vịnh, Cửa Hàng Tâm Linh, Đường Mòn Tự Nhiên, Liên Lạc Viên khối 5, Khen Thưởng Nhân Viên, Ngày Thi Đấu, Phòng Liên Lạc THCS-Đại Học, VIPS, gia sư, Dự Án Dạ Hội Cuối Năm, Các Ban Nhạc Langham Creek 4 năm/Phó Chủ Tịch Thành Viên Đội Kỳ Vệ 3 năm

Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD không được đưa vào trong câu hỏi trước.:

Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Phụ Nữ Cy-Fair/Copperfield trong hơn 16 năm (bao gồm Chủ tịch quỹ Học bổng Trung học - 3 năm)
Thành Viên Hội Đồng của Matt Musil Hoops vì Trẻ Em trong 3 năm, Tình nguyện viên trong hơn 10 năm
Chủ Tịch Ủy Ban Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ - Ban Thiếu Đoàn và Ấu Đoàn 827 trong sáu năm
Bear Creek United Methodist Cố Vấn Thanh Thiếu Niên/Trẻ Em/Giáo Viên Trường Đạo trên 12 năm
Thành viên quốc tế trong Moms in Prayer/Moms In Touch trong hơn 5 năm

Liệt kê các tổ chức tại địa phương mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ:

Thành Viên và Tình Nguyện Viên của Houston's First Baptist trong hơn 8 năm
Câu Lạc Bộ Hearthstone Garden 5 năm, Thư ký HĐQT đương nhiệm
H3Helpline - Tình Nguyện Viên Tư Vấn Qua Điện Thoại trong hơn 5 năm
Đảng Cộng Hòa Quận Harris - Thẩm Phán Bầu Cử trên 12 năm, Chủ Tịch Khu Bầu Cử trên 12 năm, Thư Ký Bầu Cử trên 5 năm

Xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, đóng góp tích cực nào quý vị sẽ thực hiện với vai trò là thành viên của Hội Đồng Quản Trị? :

Tôi là người ủng hộ nhiệt tình và là trưởng nhóm cố động viên của CFISD. Tôi thích nghiên cứu/giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp. Tôi thích làm việc với nhiều người/nhóm khác nhau để các mục tiêu có kết quả. Tôi khuyến khích mọi người tham gia vào hoạt

động của các trường học nhằm đẩy mạnh hoạt động cố vấn/tình nguyện để giúp học sinh và giáo viên đạt kết quả tốt hơn! Tôi sẽ hợp tác với các thành viên hội đồng trường học, tổng giám đốc học khu, ban giám hiệu, nhân viên, giáo viên và học sinh để mang lại những điều tốt nhất cho Cy-Fair!

Các trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị là gì?:

Lập Chính Sách, Lập Ngân Sách & Tài Chính, Tuyển Dụng & Thẩm Định Lãnh Đạo Trường Học, Tiêu Chuẩn Chương Trình & Giáo Dục, Sự Tham Gia của Cộng Đồng, An Toàn & An Ninh Trường Học, Tuân Thủ Pháp Luật, Vận Động Chính Sách và Lập Kế Hoạch Chiến Lược - vai trò tổng thể của hội đồng nhà trường là hành động vì lợi ích tốt nhất của các học sinh và cộng đồng trong phạm vi phục vụ, thúc đẩy học sinh ưu tú và tạo ra một môi trường học tập tích cực cho tất cả học sinh.

Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh? :

Thành viên Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm chủ động và tham gia cùng học khu để xây dựng mối quan hệ với giáo viên và học sinh, nhân viên và ban giám hiệu, các bên tôn giáo và đối tác kinh doanh. Họ giúp học khu quản trị tốt, tham dự nhiều hoạt động khác nhau của trường học/học khu, tham gia đào tạo, nhận phản hồi của cộng đồng và giáo viên, đồng thời đánh giá kết quả của học sinh để học sinh đạt được thành công!

Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó? :

An toàn trong Trường học - học sinh/giáo viên của chúng ta phải được an toàn, bộ phận thực thi pháp luật địa phương & CFPD phải xin tư vấn về việc đảm bảo an ninh trường học.^[1]_[SEP]

Thiếu giáo viên/tài xế xe buýt - tuyển dụng đúng người và giữ chân nhân viên là việc rất quan trọng. Tôi có kiến thức về tuyển dụng; hãy cùng đánh giá quy trình tuyển dụng và khảo sát nhân viên về tình trạng giữ chân nhân viên

Môn Đọc - Điểm Kiểm tra Đọc STAAR năm 2022 cho thấy chỉ có 58% học sinh khối Lớp 3 đạt kỳ vọng. Tham khảo ý kiến Giáo viên và sau đó triển khai chương trình đọc cá nhân hóa cho từng học sinh.